

*
Số 163-BC/BTGHU

BÁO CÁO

Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2018. Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý I năm 2018 như sau:

I. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018.

1. Kết quả triển khai.

Thực hiện Kế hoạch số 94 –KH/TU, ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Huyện ủy Hón Quản đã ban hành Kế hoạch số 84 -KH/HU ngày 26/01/2018 của Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018; kế hoạch tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 bằng hình thức trực tuyến đến các Chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ huyện.

Trên cơ sở 02 Kế hoạch trên và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, các Chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập tương đối đầy đủ tại Hội nghị trực tuyến và triển khai tại Chi bộ. Cụ thể: Toàn huyện 2190/2260 đồng chí, đạt tỷ lệ 97%. Số đại biểu còn lại vắng có lý do: già yếu, bị bệnh, đi học, đi làm ăn xa... Ngoài ra, có hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên đã tham gia học tập với tinh thần, thái độ nghiêm túc.

2. Công tác tuyên truyền.

Căn cứ hướng dẫn số 31-HD/BTGHU, ngày 13/02/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về thực hiện đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018, các Chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị đã kịp thời chỉ đạo, triển khai tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú,

cụ thể như: Thông qua hệ thống Đài truyền thanh thực hiện được 15 tin, bài về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện 12 chuyên mục “Học tập và làm theo lời Bác” với tổng thời lượng 360 phút, phát trên hệ thống đài Truyền thanh – Truyền hình huyện và 13 xã; đưa các gương điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn huyện và tỉnh trong học tập và làm theo gương Bác lồng ghép tuyên truyền việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ; qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt các đoàn thể chính trị xã hội; câu lạc bộ “ông kể cháu nghe” (80 lượt với 5300 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia)...Nội dung tuyên truyền đã bám sát các nội dung Chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 84 -KH/HU, ngày 26/01/2018 của Huyện ủy và các văn bản có liên quan.

3. Việc xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo:

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các Chi, Đảng bộ thực hiện việc xây dựng Kế hoạch tập thể, kế hoạch hành động cá nhân trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 “. Dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I/2018.

4. Xác định nội dung trọng tâm, bức xúc nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; giải quyết nhanh gọn các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, phù hợp với nhân dân; chống bệnh quan liêu, hình thức, thành tích; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm bám sát chuyên đề của tỉnh, của huyện.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị đã gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Tự phê bình và phê bình.

Các cấp ủy đảng vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong tự phê bình và phê bình. Đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, theo Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư.

6. Công tác kiểm tra, giám sát.

Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giám sát thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện bản cam kết của cán bộ, đảng viên tại đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện phát huy vai trò trong việc giám sát thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các Chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị đã thường xuyên, tự giác thực hiện việc tự kiểm tra, tự giám sát để chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc, thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cuộc họp cơ quan, chi bộ.

7. Những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì, nhân rộng những mô hình hay, việc làm tốt đã có năm 2017, các Chi, Đảng bộ trong toàn huyện đã xuất hiện những mô hình mới như:

* Tập thể: “Tổ nghề nghiệp trồng cây ăn trái xã Thanh An” sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap với 03 tổ viên, diện tích 05 ha, doanh thu trên 400 triệu/ha/năm; “Khu dân cư không có tội phạm và ma túy”, mỗi gia đình, mỗi người dân thực hiện tốt 03 không “không giữ, không thử, không buôn bán ma túy” tại xã Minh Tâm; mô hình: “thắp sáng đường quê” (Thanh Bình, Tân Lợi); “đoạn đường hoa”, Hội Cựu chiến binh và nhân dân tự quản đờ đất hai bên lề đường thuộc ấp núi Gió được 1062m tại xã Tân Lợi. Ngoài ra, Tân Lợi còn quyết tâm thực hiện một số mô hình trong năm 2018 như: “học nghề may”, “nghề nuôi gà thả vườn”, “trồng rau an toàn”, “trao bò giống”...; Trường tiểu học xã Minh Tâm là một trường vùng sâu, vùng xa đã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn đưa trường đạt chuẩn quốc gia năm học năm 2016 – 2017...

* Cá nhân: Đồng chí Trịnh Thị Dung – Bí thư Chi bộ trường Tiểu học Tân Khai B đã được vinh danh khen thưởng trong buổi Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Tỉnh ủy tổ chức ngày 02/02/2018. Đồng chí Nguyễn Thị Nhàn – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Tân Quan luôn năng động, sáng tạo đưa Hội chữ thập đỏ xã trở thành đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ nhiều năm liên tục.

8. Công tác biểu dương, khen thưởng.

Căn cứ Hướng dẫn số 1256/HD-UBND, ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhằm động viên, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 – 2018.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Huyện ủy kế hoạch tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016 – 2018). Dự kiến tổ chức vào đầu tháng 5/2018.

II. Đánh giá chung.

1. Ưu điểm:

Trong quý I, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2018 được các Chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên đề mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn Đảng bộ huyện học tập, thể hiện cụ thể ở các mặt như: rèn luyện tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nêu cao kỷ cương hành chính, trách nhiệm công vụ, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết trong chương trình hành động, kế hoạch hành động của Huyện ủy; nâng cao ý thức phục vụ nhân dân; đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác.

Ngoài ra, các Chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII).

Công tác phối hợp: Trong quý I/2018, một số đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác triển khai học tập và chế độ báo cáo định kỳ như: Minh Đức, Minh Tâm, Thanh Bình, Tân Quan, Thanh An, Phước An, Tân Hiệp, An Phú, Ủy Ban kiểm tra, Tòa án nhân dân, Thi hành án, Viện kiểm sát...

2. Hạn chế:

Công tác tuyên truyền thông qua trạm truyền thanh các xã chưa được thường xuyên, liên tục, nhất là tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hay.

Một số đơn vị còn chậm trễ trong việc triển khai học tập chuyên đề năm 2018.

II. Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018.

1. Các chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, thảo luận về nội dung chuyên đề năm 2018, cụ thể theo hướng dẫn số 31 – HD/BTGHU, ngày 13/02/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

2. Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch tập thể và kế hoạch hành động cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

3. Tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh (2016 – 2018).

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Thường trực Huyện ủy;
- Các Chi, Đảng bộ trực thuộc;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Lưu VT.



Lê Minh Khanh